

## 4 Thái Bình

## HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(*Tiếp theo trang 1*)

Sáng ngày 22/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe, thảo luận các dự thảo, báo cáo, tờ trình; tờ thảo quy chế chỉ tiêu hoạt động của Tỉnh ủy và các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; báo cáo kết quả cuộc giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2007 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới và Nghị định số 152/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về khu vực phòng thủ; báo cáo về việc chỉ định thẩm một số gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng phần căn cứ hậu cần - kỹ thuật phía trước trong khu vực phòng thủ tỉnh; tờ trình về việc tổ chức thực hiện mua báo, tạp chí của Đảng theo Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) và Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương (khóa XI); kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2018 - 2020; báo cáo về kết nạp lại đảng viên và quản chúng vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình vào Đảng; tờ trình về việc hỗ trợ kinh phí cho các tác phẩm tham gia dự thi và các tác phẩm đạt giải Búa liềm vàng lần thứ III - năm 2018; tờ trình về việc tham mưu đề án thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung công tác tổ chức, cán bộ.

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung các dự thảo, báo cáo, tờ trình. Trong đó, tập trung thảo luận làm rõ thêm các nguyên nhân, hạn chế thực hiện giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực

hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2007 của Bộ Chính trị và Nghị định số 152/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ; việc đầu tư, quản lý công trình khu vực phòng thủ; tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng công an và quân sự; đẩy mạnh việc trang bị bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh trong các khu công nghiệp; các giải pháp thực hiện...

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định những nội dung trong kỳ họp này là những việc làm hết sức cần thiết. Qua thảo luận thấy tất cả các căn cứ nội dung, định mức chi trong dự thảo quy chế chỉ tiêu hoạt động của Tỉnh ủy và các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đều nằm trong khung quy định của Trung ương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất ban hành quy chế và sẽ thực hiện từ tháng 9/2018.

Đối với dự thảo thông báo kết luận giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị và Nghị định số 152 của Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả làm việc của đoàn giám sát, sự cố gắng trong xây dựng dự thảo báo cáo. Qua thảo luận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất các nội dung trong dự thảo báo cáo đã cơ bản đạt yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2018 - 2020; báo cáo về kết nạp lại đảng viên và quản chúng vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình vào Đảng; tờ trình về việc hỗ trợ kinh phí cho các tác phẩm tham gia dự thi và các tác phẩm đạt giải Búa liềm vàng lần thứ III - năm 2018; tờ trình về việc tham mưu đề án thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung công tác tổ chức, cán bộ.

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung các dự thảo, báo cáo, tờ trình. Trong đó, tập trung thảo luận làm rõ thêm các nguyên nhân, hạn chế thực hiện giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực

### HỖ TRỢ 70%... (Tiếp theo trang 1)

trừ rầy mối giới truyền bệnh cho 3 huyện có diện tích lúa bị nhiễm bệnh lùn sọc đen nhiều là Tiên Hải, Thái Thụy, Kiến Xương. 30% kinh phí còn lại do UBND huyện hỗ trợ để nông dân phòng, trừ, dập dịch rầy nâu trắng kết hợp phun trừ sâu đục thân hai chấm, sâu cuốn lá nhỏ từ ngày 23/8 đến ngày 1/9

như khuyến cáo của Chi cục Trống trọt và Bảo vệ thực vật.

Tại cuộc họp, ngành Nông nghiệp cùng các địa phương đã tập trung thảo luận các giải pháp triển khai hiệu quả chiến dịch phun trừ sâu bệnh cũng như phòng, tránh không để bệnh lùn sọc đen lây lan ra diện rộng.

vu, giải pháp: nhiệm vụ đầu tiên cần làm tốt công tác nghiên cứu quản triệt, tuyên truyền vận động trong hệ thống chính trị, trong nhân dân để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và của người dân trong thực hiện nghị quyết và xác định nhiệm vụ quan trọng nhất là làm sao giữ yên lòng dân, củng cố hệ thống chính trị từ cơ sở đến cấp tỉnh. Các địa phương phải căn cứ vào tình thần của Nghị quyết và Nghị định cũng như đề án, kế hoạch của tỉnh để cụ thể hóa trong điều kiện hoàn cảnh thực tế của địa phương. Đặc biệt, phải tập trung rà soát năm bất tình hình, phân tích nguyên nhân và đề ra các giải pháp để tập trung giải quyết căn bản những bức xúc nổi cộm trong nhân dân và phải được quan tâm chỉ đạo giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Tập trung rà soát xây dựng củng cố hệ thống chính trị vững mạnh từ tỉnh xuống cơ sở. Căn tập trung rà soát bổ sung các quy hoạch, kế hoạch, đề án trong phát triển kinh tế - xã hội, gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Ngoài ra cần phải quan tâm hơn nữa tới việc bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chính trị, nghiệp vụ, kỹ năng cho lực lượng chức năng. Cần tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát quá trình thực hiện của cấp ủy các cấp đối với việc lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ này. Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, MTTQ, các đoàn thể nhân dân trong việc tuyên truyền, vận động, giám sát trong quá trình thực thi các nhiệm vụ liên quan đến công tác khu vực phòng thủ. Chỉ đạo các địa phương rà soát những bức xúc nổi cộm trong nhân dân và làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân, chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giao đoàn giám sát tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện báo cáo để ban hành trong ngày 30/8/2018.

Đối với báo cáo của UBND tỉnh về việc chỉ định thẩm một số gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng phần căn cứ hậu cần - kỹ thuật phía trước trong khu vực phòng thủ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận thống nhất để

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát, cụ thể và quyết liệt công tác phòng, trừ sâu bệnh; đối với những diện tích đang ở giai đoạn đề nhánh, phân hóa đồng cần áp dụng triệt để các biện pháp phòng, chống bệnh lùn sọc đen. Các địa phương có nguồn sâu đục thân cao phải chủ động phòng, trừ theo chỉ

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh thực hiện chỉ đạo theo quy định của pháp luật hiện hành.

Về việc tổ chức thực hiện trị mua báo, tạp chí của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương ở một số địa phương, đơn vị chưa tốt, ngay cả ở khối các cơ quan còn biểu hiện chủ quan. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với báo cáo đánh giá tình hình đồng thời thống nhất giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu văn bản của cấp ủy phê bình, nhắc nhở những đơn vị, địa phương chưa thực hiện tốt, đồng thời yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, xử lý theo quy định đối với những nơi không chấp hành nghiêm Chỉ thị của Bộ Chính trị và Kết luận của Ban Bí thư. Đối với việc điều chỉnh lại chủ trương mua, cấp báo, tạp chí của Đảng đến các tổ chức cơ sở đảng trong toàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất từ quý IV/2018 sẽ tổ chức mua báo, tạp chí của Đảng tập trung ở trên tỉnh. Kinh phí thực hiện việc mua báo, tạp chí tập trung trong quý IV sẽ được sử dụng dự phòng ngân sách của tỉnh năm 2018. Thống nhất giao Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện, đồng thời chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện việc mua báo, tạp chí của Đảng tập trung cấp cho các địa phương từ năm 2019.

Đối với kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2018 - 2020, qua nghiên cứu, thảo luận tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban đầu đề xuất phải ban hành kế hoạch trên. Thống nhất bố cục của kế hoạch tuy nhiên nội dung của từng phần cần diễn đạt lại cho gọn, rõ, lưu ý tuân thủ những quy định của cấp trên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất về đối tượng, phạm vi, chức danh điều động, điều kiện, thời gian điều động và các cơ chế, chính sách đối với những người được điều động; giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục lấy ý kiến hoàn thiện kế hoạch để sớm triển khai trong tháng 9/2018.

đạo của ngành Nông nghiệp tránh chủ quan gây thiệt hại đến năng suất lúa mùa. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền bằng mọi hình thức để nông dân nhận thức và thực hiện có hiệu quả. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huy động tối đa lực lượng kỹ thuật xuống các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật phun trừ; phối hợp với các cơ quan tuyên truyền xây dựng

### KIẾN XƯƠNG, VŨ THƯ Sáp nhập các trường học

\* Sáng ngày 22/8, UBND huyện Kiến Xương tổ chức hội nghị công bố quyết định sáp nhập Trường Mầm non Hoa Sen vào Trường Mầm non Thanh Nê.

Căn cứ Kế hoạch số 45 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), UBND huyện Kiến Xương quyết định sáp nhập Trường Mầm non Hoa Sen vào Trường Mầm non Thanh Nê từ ngày 1/9/2018. Đây cũng là đơn vị được huyện Kiến Xương chọn làm điểm trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 19. Quyết định nhận được sự đồng thuận của các cấp, các ngành và nhân dân địa phương. Sau sáp nhập, Trường Mầm non Thanh Nê có 1 hiệu trưởng và 4 phó hiệu trưởng. Theo quyết định, tiếp tục duy trì số lượng phó hiệu trưởng hiện có cho đến khi có người nghỉ hưu theo quy định. Việc chi trả chế độ, chính sách cho cán bộ, giáo viên vẫn giữ nguyên như trước khi sáp nhập. Sau sáp nhập, khoảng 700 học sinh vẫn học ở 2 khu với 52 căn bộ, giáo viên, Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đội ngũ cán bộ, giáo viên đáp ứng được yêu cầu dạy và học.

Về việc kết nạp quần chúng vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình vào Đảng, qua thảo luận Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với đề xuất của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục thẩm tra lại hồ sơ thủ tục có liên quan đến những đối tượng này. Trước khi công bố quyết định, để nghị làm thêm bước thông báo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thông qua vấn đề này công khai ở các đơn vị, địa phương của các đối tượng trong thời gian khoảng 10 ngày để bảo đảm không có bất cứ ý kiến gì trước khi kết nạp Đảng lại cho các đối tượng.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thống nhất trên cơ sở tờ trình về việc hỗ trợ kinh phí cho tác giả có tác phẩm đạt giải Búa liềm vàng lần thứ III - năm 2018 và thống nhất dừng thông qua đề án về đổi mới, hoàn thiện mô hình tổ chức đảng trong các doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và đề án về rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của hai đảng ủy khối theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy nghiên cứu tham mưu để giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện.

Tại kỳ họp ngày 22/8/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận một số nội dung về công tác cán bộ và quyết nghị:

1. Điều động đồng chí Nguyễn Viết Hiến, Giám đốc Trường Chính trị tỉnh đến nhận công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo, để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Điều động đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đến nhận công tác tại Sở Nội vụ, để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

3. Điều động đồng chí Vũ Văn Chương, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đến nhận công tác tại Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, để bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn thảo luận, thống nhất một số nội dung về công tác cán bộ.

**THU THỦY**

chương trình tuyên truyền các giải pháp kỹ thuật phòng, trừ sâu bệnh hại; tiếp tục theo dõi diễn biến sâu bệnh cuối vụ, đề xuất giải pháp phòng, trừ phù hợp với từng địa phương, từng तर lúa. Thực hiện cơ chế hỗ trợ kinh phí mua thuốc trừ rầy, các huyện được hỗ trợ chủ động lựa chọn loại thuốc phù hợp theo định mức hỗ trợ, chịu trách nhiệm về chất lượng thuốc.

*Thứ năm, ngày 23 tháng 8 năm 2018*

## BÁO CÁO GIẢI PHÁP... (Tiếp theo trang 1)

UBND tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng thời yêu cầu chuyên đề án thành quyết định phê duyệt một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển thị trường khoa học và công nghệ tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Nội dung của quyết định phê duyệt phải bám sát định hướng chỉ đạo của Trung ương, các văn bản liên quan của tỉnh đã ban hành và phát triển khoa học và công nghệ sao cho phù hợp với tình hình thực tế và góp ý của các sở, ban, ngành liên quan. Sở Khoa học và Công nghệ tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, chỉnh sửa, trình UBND tỉnh.

### THẨM ĐỊNH ĐỀ TÀI... (Tiếp theo trang 1)

Sản phẩm máy thái cỏ của anh Lĩnh vinh dự được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Hội Khuyến học tỉnh đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Hội Khuyến học Việt Nam xét tặng giải thưởng khuyến tài năm 2018.

Sau khi thẩm định, sản phẩm máy thái cỏ của anh Lĩnh được đồng chí Phạm Hoàng Be, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam và đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao về giá trị thực tiễn cũng như việc nhân rộng sản phẩm ra các tỉnh, thành phố trong cả nước. Các đồng chí mong muốn anh Lĩnh sẽ phát huy sức sáng tạo cùng với niềm đam mê nghiên cứu và cho ra đời nhiều sản phẩm hữu ích hơn nữa để góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

### QUỲNH PHỤ... (Tiếp theo trang 1)

tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thống nhất về tư tưởng và hành động trong xây dựng NTM. Các xã đang xây dựng NTM tiếp tục rà soát, bổ sung kế hoạch, chương trình hành động, thực hiện các nghị quyết, kế hoạch phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương để nỗ lực hoàn thành các tiêu chí còn lại. Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo, công tác nắm tình hình tại cơ sở để Ban Chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành tạo điều kiện giúp đỡ, tháo gỡ khó khăn trong quá trình xây dựng NTM ở các địa phương, sớm đưa Quỳnh Phụ trở thành huyện NTM trong thời gian sớm nhất.

### SÁP NHẬP... (Tiếp theo trang 1)

bác sĩ từ cơ sở 1 về hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho cơ sở 2 nhằm khắc phục tình trạng thiếu cán bộ hiện nay. Hiện Bệnh viện Da liễu Thái Bình đã thực hiện được 349 kỹ thuật được Sở Y tế phê duyệt và 13 kỹ thuật được Bộ Y tế phê duyệt.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của 2 đơn vị và quyết tâm của ngành Y tế trong việc sáp nhập 2 đơn vị thành Bệnh viện Da liễu Thái Bình. Đồng thời nhấn mạnh việc thành lập Bệnh viện Da liễu Thái Bình có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn hiện nay, đúng với chủ trương của Đảng, Nhà nước, phù hợp với chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong thực hiện cải cách hành chính, tinh giản đầu mối tổ chức bộ máy, đồng thời phù hợp với định hướng chiến lược về quy hoạch phát triển mạng lưới chuyên ngành da liễu giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của Bộ Y tế, đáp ứng yêu cầu khám và điều trị các bệnh về da liễu cho nhân dân trong tỉnh. Để tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng Bệnh viện ngày càng phát triển, đồng chí đề nghị Bệnh viện sớm xây dựng quy chế làm việc, phân công cụ thể nhiệm vụ của lãnh đạo, các khoa phòng, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn không bị gián đoạn, hoạt động hiệu quả, bảo đảm quyền lợi của người lao động. Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở, ngành và huyện Vũ Thư xây dựng phương án ban giao công đồng làng phong về địa phương quản lý theo quy định. Đồng thời tổ chức, bố trí, quản lý sử dụng các cơ sở y học quả, tích cực đổi mới, phát triển chuyên môn kỹ thuật, đào tạo nâng cao tay nghề, rèn luyện ý đức, đổi mới tinh thần, thái độ phục vụ trong hoạt động khám và điều trị, góp phần cùng ngành Y tế thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

# 1.374 lượt phương tiện không đạt tiêu chuẩn

Từ ngày 1/1/2018 đến ngày 14/8/2018, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thái Bình (17 - 01S) đã tiến hành kiểm định cho 12.908 lượt phương tiện có cơ giới, trong đó 11.534 lượt phương tiện đạt tiêu chuẩn, 1.374 lượt phương tiện không đạt tiêu chuẩn.

Những phương tiện không đạt tiêu chuẩn chủ yếu vi phạm về nhận dạng, khung, ghế, thân vỏ, hệ thống lái, điện, phanh, đèn, khí xả... Khi phát hiện các phương tiện không đạt tiêu chuẩn, các đăng kiểm viên đã hướng dẫn chủ phương tiện tiến hành sửa chữa và trở lại đăng kiểm cho đến khi đạt tiêu chuẩn.

Để nâng cao chất lượng đăng kiểm xe cơ giới đường bộ, thời gian qua, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thái Bình không ngừng đầu tư trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ của các đăng kiểm viên, qua đó góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường.

**PHẠM HƯNG**

<b>CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ</b>
<b>THÔNG BÁO</b>
<b>V/v mới cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp</b>
<b>1. Xác định giá trị doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH</b>
- Địa chỉ: Số 109E đường Lý Bôn, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
- Mã số thuế: 1000219925
- Vốn điều lệ: 62 tỷ đồng
<b>2. Địa điểm xác định giá trị DN: Thái Bình</b>
<b>3. Mục đích xác định giá trị DN:</b> Làm cơ sở cho việc xác định giá khởi điểm mỗi cổ phần để thoái vốn theo quy định hiện hành của Nhà nước.
<b>4. Điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm định giá:</b> Là tổ chức tư vấn định giá được Bộ Tài chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá (còn hiệu lực) theo Thông báo số 54/TB-BTC ngày 24/1/2017 và Thông báo số 860/TB-BTC ngày 30/10/2017 của Bộ Tài chính.
<b>5. Hồ sơ tổ chức tư vấn định giá:</b> Hồ sơ niêm phong kín gửi Phòng Kế toán - Tài vụ, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình.
Địa chỉ: Số 109E đường Lý Bôn, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Thời gian: <b>Trước 16h30 ngày 12/09/2018.</b>
<i>Trân trọng.</i>

● Tổng biên tập: **VŨ ANH THAO**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG MINH SƠN**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG